

กรม.ยังไม่ตั้งซี 10 ศธ. "เสมา2" ถก "บิกอุม" คัดผู้บริหารแล้ว

นำเสนอเมื่อ : 3 ม.ค. 2567

"เสมา 2" เผย ที่ประชุม กรม. หวังสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้
สั่งทุกกระทรวงระดมความช่วยเหลือ ยังไม่มีการพิจารณาซี 10 ศธ. หารือกับ
"บิกอุม" แล้ว คาดขงอธิบดี สกร. เป็นลำดับแรก

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) ว่า ในการประชุม
กรม.วันนี้ยังไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และยังไม่ได้มีการเสนอรายชื่อผู้บริหารระดับ 10
ศธ. ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งการสรรหาผู้บริหารระดับ 10 ของ ศธ. นั้น พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ
รมว.ศึกษาธิการ ได้มีการสอบถามข้อมูลการคัดเลือกบุคคลกับตนเช่นกัน
รวมไปถึงสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับ 11 ด้วย เพราะผู้บริหารระดับ 10
จะต้องทำงานรวมกันกับผู้บริหารในองค์กรอื่นๆ ได้ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษา
แต่คาดว่าลำดับแรกที่จะเสนอรายชื่อเข้า กรม. ให้เร็วที่สุดคือตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
เนื่องจาก สกร. เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการเรื่องโครงสร้างทางกฎหมายให้แล้วเสร็จ
เพื่อจะให้อธิบดีคนใหม่มาสานต่อและขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ส่วนจะมีการหมุนสลับระหว่างผู้บริหารระดับ 10 ด้วยกันเองหรือไม่นั้น ตนไม่สามารถตอบได้ ซึ่งเป็นอำนาจของ
รมว.ศธ. จะพิจารณา แต่ในที่สุดหากมีการหมุนสลับเกิดขึ้น เชื่อว่าทุกคนสามารถทำงานกันได้หมด เพราะผู้บริหาร
ศธ. เป็นคนเก่งและมีความสามารถทุกคน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กรม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
ยังห่วงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
โดยสั่งให้ทุกกระทรวงระดมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งในส่วนของ ศธ. นั้น พล.ต.อ.เพิ่มพูน
ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้แล้ว
โดยมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สั่งการเขตพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะเรื่องอาคารเรียนหาที่มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะได้นำมาปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยในการเรียนมากที่สุด

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 2 มกราคม 2567